



ประกาศโรงเรียนธัญรัตน์

เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
ของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์

ตามที่มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนธัญรัตน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พำนักอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง แจ้งข้อมูลต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และให้หยุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยไม่ถือเป็นวันลา หากมีอาการผิดปกติขอให้เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) กับสถานพยาบาลและจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์

๒. ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงาน และ/หรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง แจ้งข้อมูลต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และให้หยุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยไม่ถือเป็นวันลา หากมีอาการผิดปกติขอให้เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) กับสถานพยาบาลและจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์

๓. ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งข้อมูลการเดินทางต่อครูที่ปรึกษา และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหยุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยไม่ถือเป็นวันลา

๔. ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือ สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

๕. ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกายในช่วงเช้า โดยไม่มีการยกเว้น หากพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗ องศาเซลเซียส ให้นั่งพักแล้ววัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากอุณหภูมิยังสูงเกินกว่าที่กำหนดหรือมีไข้ให้ครูที่ปรึกษาโทรแจ้งผู้ปกครองเพื่อรับกลับบ้านทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณณนาท ฟ่องศรีนวล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์